
ชง"ตรีนุช"แก้เหลื่อมล้ำงบอาหารกลางวัน
นำเสนอเมื่อ : 2 มิ.ย. 2564

เลขาธิการ กช. เผย เตรียมชง รมว.ศธ.แก้งบความเหลื่อมล้ำงบอาหารกลางวัน
ให้สิทธิเด็กโรงเรียนเอกชนได้รับจัดสรรเท่าโรงเรียนรัฐ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
ได้เคยเสนอจัดทำรายละเอียดคำขอแปรญัตติงบประมาณเมื่อปี 2563 เป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนเอกชน 100%
ตามคำขอของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กโรงเรียนรัฐกับเอกชน
เนื่องจากโดยหลักการเรื่องอาหารกลางวันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในวัยเ
รียนฟรีทุกคน
เพราะหากโรงเรียนเอกชนไม่ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเหล่านี้ก็ต้องเรียนในโรงเรียนของรัฐอยู่แล้วนั้น
ซึ่งเร็วๆนี้ตนจะเสนอเรื่องดังกล่าวผ่าน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาอีกครั้ง

            

 เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้
เรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐไม่เหมือนกัน โดยของโรงเรียนรัฐจะถูกคำนวณตามรายหัว
แต่ของโรงเรียนเอกชนจะต้องจัดตามคำขอ ซึ่งโรงเรียนเอกชนไม่ได้ขอทุกแห่ง
เพราะบางโรงเรียนก็สมัครใจจะไปเรียกเก็บเองรวมไปอยู่ในส่วนของค่าเล่าเรียน
ดังนั้นจะมีโรงเรียนเอกชนอีกประเภท คือ โรงเรียนเอกชนการกุศล และโรงเรียนเอกชนที่ดูแลเด็กยากไร้
โดยโรงเรียนในกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันจากภาครัฐด้วย
และถือเป็นโรงเรียนที่จะต้องจัดได้ตามคำขอ แต่โรงเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดสรรได้ครบแต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมา
สช.แก้ปัญหาด้วยการดูเงินคงเหลือหากโรงเรียนไหนมีเงินเหลือเพียงพอแล้วก็จะนำไปจัดสรรให้โรงเรียนอื่นแทน

“ประเด็นปัญหาของ สช.มีหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา
เพราะกฎหมายของโรงเรียนเอกชนเหมือนถูกร่างโดยเจ้าของโรงเรียน
ซึ่งเจ้าของโรงเรียนจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น เดิมกำหนดให้บวกค่าเปอร์เซ็นต์ได้ไม่เกิน 20%
ต่อมาก็มีการไปตัดข้อกำหนดนี้ออกไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จึงอยากเสนอให้ รมว.ศธ.
หยิบยกมาเป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนได้” นายอรรถพล กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

https://www.dailynews.co.th/education/847035

